

Số: /TB-BGD

Hà Tĩnh, ngày tháng 9 năm 2023

**THÔNG BÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC SỞ**  
**Về việc tham mưu xử lý các kiến nghị đề xuất của cơ sở**

Thực hiện Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh về việc tham mưu xử lý các kiến nghị đề xuất của cơ sở.

**A.** Trên cơ sở các nội dung Phụ lục phân công xử lý các kiến nghị đề xuất của cơ sở kèm theo 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh; Văn bản số 1953/CV-TU ngày 23/8/2023 của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao tham mưu, xử lý các kiến nghị, đề xuất của cơ sở; ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Thông báo số 205-TB/BCSD ngày 31/8/2023 về kết luận họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 26/8/2023 (các văn bản liên quan gửi kèm); Ban Giám đốc Sở giao Trưởng các phòng liên quan chủ động rà soát, nghiên cứu triển khai, phối hợp thực hiện các nội dung kiến nghị kịp thời.

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng như sau:

**I. Nhiệm vụ Sở Tài chính được giao chủ trì**

*1. Phòng Ngân sách huyện xã:*

- Chủ trì phối hợp phòng Ngân sách, Tài chính đầu tư tham mưu xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị:

+ Về việc phân cấp ngân sách đối với các xã, phường rất hạn chế, cơ bản chỉ đủ để chi chế độ con người, chi thường xuyên, còn nguồn chi đầu tư rất hạn chế, trong khi nhiệm vụ chi phát sinh rất nhiều (Đề án 06, CCHC, văn hóa, Y tế, giáo dục, an ninh, quân sự địa phương...), do đó việc bố trí ngân sách dự phòng hạn chế. Đề nghị Tỉnh, cấp huyện cân cân đối điều tiết ngân sách phù hợp, nhất là tỷ lệ điều tiết từ nguồn thu tiền SDD, thuế ngoài quốc doanh... (*Mục 1, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Có chính sách hỗ trợ đối với các xã sau sáp nhập xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội (*Mục 4, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Trong quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu, xã hội hóa huy động nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng hạ tầng cơ sở, thủ tục thanh quyết toán như hiện nay là rất rườm rà, nhất là phần đóng góp của Nhân dân đưa vào tính thuế là không hợp lý. Đề nghị quy định giản đơn, linh động trong việc thanh quyết toán và không đưa phần đóng góp của nhân dân vào tính thuế để khơi dậy tính tích cực trong của Nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở vật chất phục vụ phát triển

kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân (*Mục 13, phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Hàng năm Trung ương đều bố trí phân bổ vốn NTM, song nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của tỉnh nhiều năm qua không được bố trí, trong khi đó tiêu chí yêu cầu cao đòi hỏi nguồn lực lớn, thời gian qua nguồn nội lực của địa phương rất hạn chế. Đề nghị tỉnh ưu tiên bố trí nguồn thực hiện. Ngoài ra, việc chia đều đối với các xã đã về đích như hiện nay dẫn đến thiệt thòi đối với các xã thuộc vùng khó khăn. Tỉnh cần cân đối hỗ trợ thêm đối với các xã miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (*Mục 1, phần IV, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Đề nghị tỉnh cung cấp xi măng theo cơ chế hỗ trợ xi măng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh sớm hơn, vì làm đường bê tông vào thời gian tháng 3,4 hàng năm là phù hợp nhất. Đề xuất HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng đường thảm nhựa nóng, cacboncor, xi măng làm đường giao thông tại các thị trấn (*Mục 5, phần IV, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

- Chủ trì phối hợp phòng Ngân sách tham mưu xử lý kiến nghị về cơ chế phân bổ tiền đầu giá đất cho cơ sở như hiện nay xã 45%, huyện và tỉnh 55% là không phù hợp vì xã phải bỏ kinh phí chi trả tiền giải phóng mặt bằng, tiền xây dựng hạ tầng cơ sở, có một số địa phương giá đất thấp không đủ để thực hiện 2 nội dung trên. Đề nghị tỉnh quan tâm điều chỉnh tỷ lệ này (*Mục 5, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

## *2. Phòng Giá Công sản và Tài chính doanh nghiệp:*

Tham mưu xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị:

+ Về việc sớm có phương án giải quyết các trụ sở của các xã dời dư sau sáp nhập (*Mục 3, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Hiện nay ở một số đơn vị thôn, tổ dân phố của các xã, phường sau khi sáp nhập thì thừa các nhà Văn hóa, gây lãng phí và là điểm gây ảnh hưởng môi trường do dân vứt đồ rác thải, nhưng các nhà văn hóa này đã được UBND tỉnh cấp QĐ sử dụng cho thôn, tổ dân phố. Nay đề nghị UBND tỉnh giao cho UBND huyện, thành phố, thị xã xử lý để có thể chuyển đổi quyền sử dụng đất ở hoặc xử lý cho thực hiện đền bù đất GPMB cho các dự án khi thu hồi đất ở của dân (*Mục 6, Phần II, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

## **II. Nhiệm vụ Sở Tài chính được giao phối hợp thực hiện**

### *1. Phòng Ngân sách huyện xã:*

- Tham mưu xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị:

+ Thực hiện Nghị quyết 06 của BCH đảng bộ tỉnh về tập trung tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng NTM, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 51/2021 để thực hiện, tuy nhiên thực tiễn trong quá trình thực hiện việc nâng cấp, làm mới hệ thống giao thông nội đồng và kênh mương phục vụ sản xuất đòi hỏi kinh phí rất lớn. Đề nghị tỉnh có chính sách đầu tư nâng cấp làm mới hệ thống đường giao thông, kênh mương nội đồng tại các vùng đồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Bên cạnh đó, để thực hiện được Nghị quyết này cần có nguồn lực rất lớn để nâng cấp hạ tầng, di dời mồ mã, san phẳng mặt ruộng, mặc dù tỉnh đã có chính sách hỗ trợ, nhưng hiện nay cấp xã, cấp huyện không được ban hành chính sách nên sẽ gặp khó khăn. Đề nghị tỉnh nghiên cứu hướng mở cho các địa phương (*Mục 4, Phần II, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Đề nghị tỉnh kịp thời có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Nghị định 33 của Chính phủ về cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, tỉnh cần nghiên cứu có chính sách về chế độ phụ cấp cho đồng chí Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố vì hiện nay chưa có; tăng chế độ cho nhóm nhiệm vụ cấp thôn như phụ trách chi đoàn, chi hội vì trong Nghị định 33 của Chính phủ không có nhóm đối tượng này (*Mục 6, Phần III, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Theo chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính thì mục đích của sáp nhập là giảm cán bộ, công chức để tăng thu nhập. Tuy nhiên, hiện nay các cấp chưa có bất kỳ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức tại các xã sáp nhập đơn vị hành chính. Ngày 04/12/2020 UBND tỉnh có Công văn số 8244/UBND-NC1 về việc chế độ phụ cấp khu vực tại các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, nhưng đến nay vẫn chưa có. Đề nghị tỉnh đôn đốc các cơ quan kịp thời tham mưu để đảm bảo chế độ cho cán bộ, công chức các xã sáp nhập (*Mục 7, Phần III, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Đề nghị cho phép cấp huyện, cấp xã, thị trấn được ban hành chính sách khuyến khích xây dựng NTM, Đô thị văn minh, nếu không được ban hành chính sách sẽ hết sức khó khăn cho xây dựng phong trào tại xã, thị trấn (*Mục 6, Phần IV, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

+ Đề nghị tỉnh ban hành chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng trong xây dựng Phường, thị trấn đạt chuẩn Đô thị văn minh (*Mục 7, Phần IV, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

## 2. Phòng Tài chính đầu tư:

Tham mưu xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị: Đề nghị tỉnh khẩn trương rà soát, sớm có phương án giải quyết đối với các dự án tồn đọng lâu nay ở các địa phương, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân (*Mục 6, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

### *3. Phòng Ngân sách:*

Chủ trì phối hợp phòng Ngân sách huyện xã tham mưu xử lý nội dung liên quan đến kiến nghị: Để thực hiện thành công chuyển đổi số cần phải có sự đầu tư bài bản, toàn diện về cả nguồn lực và con người, do đó đề nghị tỉnh có kế hoạch cụ thể và phân bổ nguồn thực hiện chuyển đổi số hàng năm cho các địa phương (*Mục 12, Phần I, Phụ lục kèm theo Văn bản số 4876/UBND-TH<sub>1</sub> ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh*).

**B.** Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ động triển khai thực hiện và phối hợp kịp thời.

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao các phòng liên quan gửi báo cáo về phòng Ngân sách huyện xã **trước ngày 14/9/2023**. Phòng Ngân sách huyện xã chịu trách nhiệm tổng hợp, gửi văn bản báo cáo về Sở Kế hoạch và đầu tư **trước ngày 15/9/2023** theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

**Nơi nhận:**

- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng NSHX, NS, GCS&TCĐN, TCĐT,;
- Lưu: VT, VP.

**GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Văn Ngọc**